



ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ ๑๑)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เงิน
รายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖
จึงให้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ ดังนี้

ค่าตอบแทนพิเศษ กรณีสอนเป็นภาษาอังกฤษ

หลักเกณฑ์การจ่าย	วิธีการจ่าย
<p>1. ค่าตอบแทนพิเศษ - รายเดือน</p> <p>1.1 อาจารย์ที่จบการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none">- ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน- ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน <p>1.2 อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน- รองศาสตราจารย์ ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน- ศาสตราจารย์ ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน	<ol style="list-style-type: none">1. ให้จ่ายอาจารย์ ที่สอนเต็มเวลาเป็นภาษาอังกฤษของหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรสองภาษา2. ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราของระดับการศึกษาหรือดำรงตำแหน่งวิชาการ ได้เพียงอัตราเดียว และจะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ-รายชั่วโมงเพิ่มอีกไม่ได้3. กรณีอาจารย์จบการศึกษา หรือได้ตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ให้จ่ายได้ตามสัดส่วนของจำนวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนของอัตรานั้นๆ กรณีไปสอนรายวิชาให้กับคณะอื่นๆ สามารถนำวิชานั้นมารวมเป็นภาระงานสอน เพื่อเบิกค่าสอนเกินเกณฑ์ภาระงานได้อีก หากมีภาระงานสอนเกินเกณฑ์ที่กำหนด ให้เบิกได้ตามอัตรา “ค่าสอนเกินภาระงาน” ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้4. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสอนเป็นรายเดือนอยู่ก่อนที่หลักเกณฑ์การจ่ายนี้มีผลบังคับใช้ ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเฉพาะส่วนต่าง (ถ้ามี)5. มาปฏิบัติหน้าที่สอนไม่ถึง 2 ใน 3 ของจำนวนวันสอนในแต่ละเดือน ให้เบิกจ่ายได้ตามสัดส่วนของเวลาที่มาสอนจริง6. อัตราการจ่ายขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงานและอาจไม่จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของ-

หลักเกณฑ์การจ่าย	วิธีการจ่าย
	คณะกรรมการประจำหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วยงาน สามารถกำหนดอัตราค่าจ้างของอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่เท่ากันได้ เช่น อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ - สอน 2 รายวิชา/ภาค ได้เดือนละ X บาท - สอน 4 รายวิชา/ภาค ได้เดือนละ Y บาท
<p>2. ค่าตอบแทนพิเศษ - รายชั่วโมง</p> <p>2.1 สอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ชั่วโมงละไม่เกิน 1,500 บาท</p> <p>2.2 สอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ ชั่วโมงละไม่เกิน 300 บาท</p> <p>หมายเหตุ :- รายวิชาภาษาอังกฤษ * หมายถึง รายวิชาที่มีรหัสวิชาที่ขึ้นต้นด้วย EN..... และให้หมายรวมถึง รหัสวิชาอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น SWU 121 , SWU 122 , SWU 123 , SWU 124 เป็นต้น</p>	<ol style="list-style-type: none">1. ให้จ่ายอาจารย์ ที่สอนบางรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดให้สอนเป็นภาษาอังกฤษ และการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ *2. ให้จ่ายค่าสอนได้ไม่เกิน 15 ชม.ต่อคนต่อภาคการศึกษา เจ้าของหลักสูตร เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณีอาจารย์ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ - รายเดือนแล้ว ให้โอนงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษ - รายชั่วโมง ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดของอาจารย์ผู้สอนนั้น3. รายวิชาที่รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การจ่ายนี้แล้ว สามารถนำไปรวมเป็นภาระงานสอนได้อีก หากมีภาระงานสอนเกินเกณฑ์ที่กำหนด ให้เบิกได้ตามอัตรา "ค่าสอนเกินภาระงาน" ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้4. อัตราการจ่ายขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

กรณีที่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเงินรายได้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2556



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ